

# NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DƯỢC - SINH HỌC ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM TẠI HUYỆN QUỲNH PHỤ

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các nhà đầu tư.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu quy hoạch khu công nghiệp dược - sinh học tại huyện Quỳnh Phụ.

trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Bộ Y tế. Để giúp liên danh các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về môi trường và cơ hội đầu tư tại Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những thế mạnh của tỉnh về hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực, các cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh đối với nhà đầu tư... Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Thái Bình có nền tảng hạ tầng về y tế rất

phát triển và được Chính phủ giao xây dựng thành trung tâm y tế chất lượng cao, công nghệ cao của cả nước. Chính vì vậy, việc thành lập KCN dược - sinh học tại Thái Bình là rất phù hợp và đúng định hướng phát triển của Chính phủ và của tỉnh. Thái Bình đã sẵn sàng đón nhận dự án.

Để sớm hiện thực hóa dự án KCN dược - sinh học tại huyện Quỳnh Phụ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế triển khai các bước, quy trình thực hiện dự án. Đồng hành, hỗ trợ, tạo điều

kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư về cơ chế, chính sách ưu đãi, các thủ tục đầu tư. Đề nghị liên danh các nhà đầu tư sau lễ ký khai biên bản ghi nhớ cần triển khai ngay các công việc thuộc trách nhiệm, thúc đẩy tiến độ thực hiện. Khi dự án được phê duyệt, có mặt bằng sạch triển khai ngay công tác đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Thái Bình cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất từ lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng đến bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh, an ninh trật

tự để nhà đầu tư thực hiện dự án nhanh chóng, an toàn, hiệu quả. Đại diện liên danh các nhà đầu tư cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã quan tâm, hỗ trợ bước đầu rất tích cực để nhà đầu tư triển khai nghiên cứu dự án, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiết thực để dự án sớm được triển khai trên thực địa. Tại buổi lễ, các đại biểu đã chứng kiến đại diện UBND tỉnh Thái Bình và liên danh các nhà đầu tư ký kết biên bản ghi nhớ về nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN dược - sinh học tại huyện Quỳnh Phụ.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và liên danh các nhà đầu tư đã đi khảo sát thực địa tại vị trí quy hoạch KCN dược - sinh học tại xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ. Tại đây, lãnh đạo Bộ Y tế và liên danh các nhà đầu tư đều thống nhất đánh giá KCN có vị trí rất thuận lợi về giao thông, diện tích lớn, việc giải phóng mặt bằng sẽ thuận lợi và có lợi thế lớn về nguồn nhân lực sẽ giúp nhà đầu tư triển khai đầu tư hạ tầng nhanh, sớm thu hút được nhiều dự án thứ cấp vào hoạt động.

KHÁC ĐUÀN

## Phát động ngày hội "Trạng nguyên nhỏ tuổi", viết chữ đẹp "Nét chữ - nét người" và bảng vàng ghi danh

Sáng ngày 1/4, tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, Tỉnh đoàn Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức phát động và thi tại chỗ ngày hội "Trạng nguyên nhỏ tuổi", viết chữ đẹp "Nét chữ - nét người" và bảng vàng ghi danh năm học 2022 - 2023. Tại lễ phát động, 180 học sinh xuất sắc đến từ 21 trường tiểu học, THCS, tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài. Thi sinh thi "Trạng nguyên nhỏ tuổi" dự thi các môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên - Xã hội (hoặc Lịch sử, Địa lý); thi sinh tham gia ngày hội bảng vàng ghi danh thi môn Toán, tổ hợp môn Khoa học xã hội; thi sinh dự thi viết chữ đẹp "Nét chữ - nét người" chép một bài thơ, văn theo đề của Ban tổ chức. Ban tổ chức đã trao thưởng cho các thí sinh đạt giải; 14 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham dự chung kết toàn quốc cuộc thi "Trạng nguyên nhỏ tuổi", viết chữ đẹp "Nét chữ - nét người" và bảng vàng ghi danh năm học 2022 - 2023 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào cuối tháng 4/2023. Ngày hội là sân chơi bổ ích nhằm khích lệ học sinh trau dồi kiến thức văn hóa và kỹ năng viết chữ đẹp. Đây không chỉ là nơi học sinh thể hiện tài năng của mình mà còn là dịp để các em biết trân trọng, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

KUÂN PHƯƠNG

## Hội thi tiếng hát chim họa mi

Sáng ngày 2/4, tại Thái Bình đã diễn ra hội thi tiếng hát chim họa mi vùng duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ. Hội thi quy tụ gần 100 lồng chim họa mi của các nghệ nhân và người nuôi chim cảnh đến từ Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên... Qua các vòng thi, với hình thức thi thanh - sắc - bộ, những chú chim có tiếng đáng đẹp, khỏe mạnh và giọng hát hay được lựa chọn trao giải.



TU ANH

Hội thi tiếng hát chim họa mi đã được duy trì qua nhiều năm, là cơ hội để các hội viên câu lạc bộ chim họa mi hót tỉnh Thái Bình giao lưu, học hỏi cùng người chơi từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng thời, đây cũng là dịp truyền tải tới mọi người thông điệp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn giá trị của thiên nhiên.

TU ANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỐ Y TẾ: 0969.851.212
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3640.786 0227.3831.885

## Tình hình dịch Covid-19 tuần qua

Việt Nam: Từ ngày 27/3 - 2/4/2023, cả nước ghi nhận 116 ca mắc Covid-19 mới. Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, từ ngày 27/3 - 2/4/2023, cả nước ghi nhận 116 ca mắc Covid-19 mới. Đây là tuần có số mắc cao nhất trong gần 2 tháng qua. Số ngày mắc Covid-19 cao nhất trong tuần là 30 ca, thấp nhất là 10 ca. Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 265,9 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19. Trong tuần không ghi nhận bệnh nhân tử vong do Covid-19. Ngày 2/4, cả nước có 3 bệnh nhân nặng phải thở oxy. Thái Bình: Đã tiêm được hơn 4,358 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Tính đến nay, Thái Bình đã tiêm được hơn 4,358 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt hơn 95,7%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt gần 69,5%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 94,4%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 75,6%. Các cơ sở y tế trong tỉnh hiện không có thêm bệnh nhân Covid-19 mới nhập viện điều trị.

HOÀNG LANH

## THÁI THUY Bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa

Hiện nay, toàn huyện Thái Thụy có 477 di tích lịch sử văn hóa đã được kiểm kê, trong đó 28 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 94 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ di tích trên địa bàn huyện luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm; đồng thời, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Gắn bó chặt chẽ với hệ thống di tích lịch sử văn hóa là các lễ hội truyền thống với quy mô, hình thức khác nhau, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và đặc sắc của vùng quê ven biển như: lễ hội bơi chải trên sông Diêm Hộ (thị trấn Diêm Điền), lễ hội ông Đùng, bà Đà (xã Thụy Hải), lễ hội vật cầu (xã Thái Thượng)... Bên cạnh đó, nhiều làng nghề truyền thống cũng đang được bảo tồn phát triển như: nghề làm hương thôn Lai



Đền Hệ, xã Thụy Ninh - di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Triều (xã Dương Phúc), nghề rèn làng An Tiêm (xã Thụy Dân) nghề làm muối (xã Thụy Hải)... Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, sự chủ động, tích cực trong bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa. Ngành

văn hóa và thông tin huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội năm 2023. Qua đó góp phần nâng cao hơn nữa công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện.

TRẦN TUẤN

## ĐỒNG HƯNG 3 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,18%

3 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Đồng Hưng đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 16,18% so với cùng kỳ năm 2022. Đạt được kết quả trên là do thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung tháo gỡ khó khăn, các doanh nghiệp nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, thị trường tiêu thụ mới, đầu tư hệ thống máy móc nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong quý I/2023, Đồng Hưng có 5 dự án được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Huyện đã đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hạ tầng, phê duyệt đồ án quy hoạch cụm công nghiệp Phong Châu. Với mục tiêu phấn đấu năm 2023 tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt trên 13.000 tỷ đồng, Đồng Hưng tập trung triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhất là các dự án mới đăng ký đầu tư; tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia hội chợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại.

THU HIỀN

PHỔ BIẾN, GIẢI DƯC PHÁP LUẬT
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

# HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

(Tiếp theo số 8800, ngày 27/3/2023)

Câu 10. Trong thời gian công tác tại xã A, công chức X đã vi phạm pháp luật nhưng sau khi chuyển công tác sang xã B thì hành vi vi phạm này mới bị phát hiện và xử lý kỷ luật. Hỏi vi phạm của công chức X được tính để đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với xã A hay xã B? Trả lời: Tại khoản 4, Điều 24 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức quy định: "Trường hợp công chức có hành vi vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ mà khi chuyển sang cơ quan mới mới phát hiện hành vi vi phạm đó và vẫn còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì cơ quan cũ nơi công chức đã công tác tiến hành xử lý kỷ luật. Hồ sơ, quyết định xử lý kỷ luật phải được gửi về cơ quan nơi công chức đang công tác".

Cần cứ quy định này, xã A - nơi công chức công tác khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có trách nhiệm trong việc quản lý công chức, do đó xã A có trách nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật công chức và trường hợp này được tính để xác định điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với xã A. Câu 11. Năm 2022, xã A không đáp ứng được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ và bị xử lý kỷ luật cảnh cáo. Thời gian thi hành quyết định kỷ luật đến hết tháng 11/2023. Vậy, trường hợp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A có bị tính là có công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ khi xem xét, đánh giá công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã A trong năm 2023 nữa không? Trả lời: Về nguyên tắc, một hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần. Do đó, trong trường hợp nêu trên, hành vi vi phạm pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A đã bị xử lý kỷ luật hành chính trong năm 2022 và được tính để xét không đáp ứng điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vào năm 2022 thì năm 2023, không tính trường hợp này để xét điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại khoản 3, Điều 4 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg đối với xã A. Câu 12. Trong năm 2022, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã A bị tố cáo có hành vi nhận hối lộ và đang trong quá trình điều tra, xác minh nhưng chưa có kết luận chính thức. Trường hợp này có ảnh hưởng đến điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã A trong năm đánh giá đó hay không? Trả lời: Khoản 3, Điều 4 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định: "Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự". Xã A có công chức bị tố cáo (Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là người đứng đầu chính quyền cấp xã) có hành vi nhận hối lộ, đây là hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ. Tuy nhiên, vụ việc còn đang trong quá trình điều tra, xác minh, chưa có kết luận giải quyết của cơ quan/ người có thẩm quyền theo quy định. Vì vậy, về nguyên tắc, trường hợp này chưa tính vào kết quả và điều kiện đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã A trong năm 2022 theo quy định tại khoản 3, Điều 4 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.